

# Khích lệ nhà báo thực hiện nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao

00:38 19/03/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 18/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hội nghị thi đua khen thưởng năm 2024.**

Theo báo cáo của Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai thực hiện Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025), từ năm 2021-2023, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đối với Hội Nhà báo các địa phương trong cả nước là 27,7 tỷ đồng; thực hiện và đề nghị quyết toán hơn 25,6 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này hỗ trợ trực tiếp cho trên 4.000 lượt tác giả, nhận được hơn 4.260 tác phẩm báo chí chất lượng cao thuộc các loại hình báo chí.



*Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị*

Giai đoạn 2021-2023, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương là hơn 11,4 tỷ đồng; đã thực hiện và quyết toán kinh phí hơn 10,1 tỷ đồng. Kinh phí này hỗ trợ gần 4.000 lượt tác giả, nhận được 3.875 tác phẩm báo chí chất lượng cao thuộc các loại hình báo chí; tổ chức các hoạt động nghiệp vụ hỗ trợ nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí...

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá, chương trình thu được nhiều kết quả tích cực, mang đến sự động viên, khích lệ hội viên - nhà báo có thêm điều kiện tìm tòi, phát hiện và xây dựng các tác phẩm báo chí chất lượng cao phục vụ công chúng; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên, định hướng tuyên truyền, khai thác các mảng đề tài quan trọng.

Các tác phẩm được hỗ trợ kinh phí có điều kiện đi sâu hơn vào những đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc và các lĩnh vực của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phản ánh về đời sống, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới ở mọi vùng đất nước, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Nhiều tác phẩm báo chí được hỗ trợ đã đoạt giải cao ở các giải báo chí địa phương và giải báo chí các bộ, ngành, cao hơn nữa là Giải báo chí quốc gia.

Bên cạnh kết quả đạt được, đến nay, cơ chế thực hiện Quyết định số 558 của Thủ tướng Chính phủ vẫn còn nhiều vướng mắc, dẫn tới có một số địa phương không giao kinh phí cho Hội Nhà báo tỉnh triển khai công tác hỗ trợ. Thời gian qua, nguồn hỗ trợ tuy đã được điều chỉnh tăng nhưng vẫn ở mức thấp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế đòi hỏi cần hỗ trợ của các đơn vị.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam cho 18 đơn vị; 29 tập thể và 51 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; trong đó, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam và phóng viên Nguyễn Văn Oanh, Cơ quan thường trú TTXVN tại Lai Châu được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

**Hương Giang**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/khich-le-nha-bao-thuc-hien-nhieu-tac-pham-bao-chi-chat-luong-cao>